

ฟอร์เรสเตอร์จัดอันดับให้ ซีเอ เทคโนโลยี เป็น “ผู้นำ” ในด้านโซลูชันการทดสอบและเซอร์วิสงาน ทำเวอร์ชวลไลเซชัน

บริษัทวิจัยฟอร์เรสเตอร์จัดอันดับให้ ซีเอ เทคโนโลยี ก้าวเป็น “ผู้นำ” ในด้านโซลูชันการทดสอบและเซอร์วิสงานทำเวอร์ชวลไลเซชันในรายงาน The Forrester Wave™ ฉบับล่าสุดประจำไตรมาสแรกปี 2014 นี้

บริษัทวิจัยฟอร์เรสเตอร์ได้ทำรายงานจากการประเมินผลหลายโซลูชันจากผู้ให้บริการการทดสอบและเซอร์วิสงานทำเวอร์ชวลไลเซชัน (SVT) โดยวัดค่า 15 ประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถเลือกใช้งานโซลูชัน SVT ที่เหมาะสมตรงการใช้งาน

จากการทดสอบและประเมินผลในครั้งนี้ ทางซีเอ เทคโนโลยี ได้รับการประเมินผลประสิทธิภาพคะแนนสูงสุดในด้านขีดความสามารถในการปรับขยายระบบ และคะแนนสูงสุดร่วมกันในด้านตัวแทนสนับสนุนที่มีทั่วโลก และจำนวนการติดตั้งและใช้งาน นอกจากนี้ ทางซีเอ เทคโนโลยี ยังได้คะแนนระดับนำจากโซลูชัน CA LISA 7.1 ที่วางตลาดในปัจจุบัน ได้รับคะแนนเต็มสูงสุดในด้านทูลการพัฒนาและทดสอบระบบรวมทั้งประสิทธิผลในการทำงาน ความเที่ยงตรงแม่นยำในการจำลองผลการทำงาน การทำงานร่วมกับ DevOps และยังได้รับคะแนนเหนือกว่าคู่แข่งในด้านความสามารถในการปรับขยายระบบ ส่วนในแง่ยุทธศาสตร์นั้น ทางซีเอ เทคโนโลยี ยังได้คะแนนสูงสุดในด้านโรดแม็ปแผนงานของโปรดักต์ และขีดความสามารถในการใช้งานและดำเนินยุทธศาสตร์ธุรกิจ

DevOps คือขั้นตอนและวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ และการทำเวอร์ชวลไลเซชันเซอร์วิสคือหัวใจสำคัญใน DevOps ที่ช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำได้อย่างรวดเร็ว รวดหน้าไปสู่ตลาด

ในการศึกษาครั้งนี้ทางบริษัทวิจัยฟอร์เรสเตอร์ได้ประเมินสำรวจจากโซลูชันต่างๆ จากหลายผู้ผลิตโดยดูในเรื่องที่สำคัญ 15 ข้อ โดยผู้ผลิตที่มีสิทธิเข้ารอบประเมินผลดังกล่าวจะต้องผ่านมาตรฐานในเดือนนี้ดังต่อไปนี้

- พีเจอาร์ใช้งานในการจำลองพฤติกรรมของเซอร์วิส และ APIs ในการทดสอบ
- บทบาทที่มีในตลาด แนวโน้มการเติบโตสูง และลูกค้าผู้ใช้งานที่สามารถอ้างอิงได้
- จะต้องเป็นโซลูชันที่มีวางตลาดทั่วไปก่อนวันที่ 16 กันยายน 2013

“บริษัทธุรกิจทุกวันนี้มีงานสำคัญในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่

ในการพัฒนาและติดตั้งแอปพลิเคชันให้ได้ทั้งรวดเร็วทั้งมีคุณภาพตามที่ลูกค้าผู้ใช้งานต้องการ” สุมาล การุณนายา เก รองประธานฝ่ายงานนำเสนอแอปพลิเคชัน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัทซีเอ เทคโนโลยี กล่าว “โซลูชัน SVT ชั้นนำของเราสามารถช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการทั้งหมดและเร่งผลลัพธ์จากนวัตกรรมใหม่ๆ ”

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com